



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,234 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,507,264 ราย เสียชีวิต 67 ราย เสียชีวิตสะสม 24,715 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,013 ราย รักษาหายสะสม 3,228,284 ราย ยังรักษาอยู่ 250,265,349 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 479,315,048 (+1,465,746) ราย เสียชีวิต 6,137,974 (+4,372) ราย รักษาหาย 413,891,864 (+1,056,656) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **องค์การยาแห่งยุโรป** ประกาศอนุมัติใช้ยา "เอเวเซลด์" ของบริษัทแอสตราเซนเนกา เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หลังผู้ติดเชื้อพุ่งสูง-อัตราฉีดวัคซีนไม่คืบหน้า **ออสเตรเลีย** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 4 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง **แคนาดา** อนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นาในเด็ก 6-11 ปี **เดนมาร์ก** พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิดลดลงต่อเนื่องสวนทางกับผู้ป่วยใช้หัวใจที่เพิ่มขึ้นสูง **ฟินแลนด์** แนะนำฉีดวัคซีนโดส 4 แก่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป **สิงคโปร์** เตรียมผ่อนคลายมาตรการ เลิกบังคับสวมหน้ากากกลางแจ้ง **อินโดนีเซีย** อนุญาตให้ต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว **งานวิจัยของฮ่องกง** เก็บข้อมูลเด็กที่ติดเชื้อโควิด BA.2 พบว่าอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่และรุนแรงกว่าเด็กที่ติดเชื้อสายพันธุ์อื่น หรือติดเชื้อใช้หัวใจใหญ่ หรือพาราอินฟลูเอนซา

ประเด็นสำคัญ

1. ระบบ “เจอ แจก จบ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thailandplus, thaigov)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูงคงตัว การให้บริการแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ป่วยแล้วเกือบ 7 แสนราย ทุกรายได้รับการประเมินอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง สำรองพบพึงพอใจมากที่สุดสูง 92% ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา มีระบบติดตามอาการและส่งต่อกรณีฉุกเฉิน ย้ำเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่มเสี่ยงก่อนสงกรานต์ และจัดเทศกาลตามแนวทาง VUCA

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (hfocus, nationtv,)

- นพ.นิรันดร์ จันทรตระกูล ผอ.บริษัท รพ.ปิยะเวท จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า รพ.ปิยะเวท ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ติดเชื้อในเขต กทม. ล่าสุดได้จัดตั้งคลินิก เจอ แจก จบ เพื่อรองรับตามนโยบายของ สธ. โดยจะมีแพทย์ เกสัชกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำ 12-15 คน มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 200 ราย/วัน การให้ยาจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะแจกให้กับผู้ป่วย

2. มาตรการช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcot, springnews) ทีวีช่อง 3, 9, 7, TNN, NBT

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ ร่วมมือใส่ใจป้องกันโควิด รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ว่า สธ. คาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อช่วงเทศกาลสงกรานต์แนวโน้มอยู่ในระดับสูงคงตัว มีการกำหนดไว้ 3 ฉากทัศน์ จะมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมากและมีการเปิดบริการต่างๆ มากขึ้น มีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเตรียมการทั้งก่อนระหว่างและหลังสงกรานต์

- นายสมชาย ตูแก้ว ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า กิจกรรมที่สามารถจัดได้ภายในชุมชน ต้องแจ้ง ศปก.ต. หรือ ศปก.อ. รับทราบเพื่อกำกับติดตามอย่างเหมาะสม เช่น สรงน้ำพระ โดยขอให้นำอุปกรณ์ส่วนตัวไปเอง งดนำน้ำที่สรงแล้วไปใช้ต่อ ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว สำหรับกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดใหญ่ จะต้องขออนุญาตจาก กก.โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมที่ห้ามทำ คือ บาร์ดีโฝม ประแป้ง ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ยึด หลัก COVID Free Setting มาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด หลังกลับจากเทศกาลให้สังเกตอาการตนเอง 7-10 วัน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA หากพบมีอาการมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK เลี่ยงพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น และทำงานที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, innnews,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กำชับผู้ว่าฯ และสสจ. ทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องรับเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และรับวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ยื่นหนังสือถึงนายกาฯ ขอให้พิจารณาผ่อนผันการเล่นน้ำบนถนนข้าวสารช่วงสงกรานต์ 12-15 เม.ย. 65 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการออกระเบียบเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ชัดเจน หากต้องขออนุญาตจัดงาน อาจจะทำให้ล่าช้า</p> <p>3. แอ้งประเด็นข้อกังวลคลัสเตอร์กลุ่มบุคลากรการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, springnews) - รพ.พระราม 9 ออกแถลงการณ์กรณีพิณ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ระบุถึงคลัสเตอร์ที่ ศบค.ชุดเล็กกังวลคือกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมีรายงานใน กทม. เช่น รพ.ศิริราช รพ.กรุงเทพคริสเตียน รพ.พระราม 9 นั้น ล่าสุด ยืนยันว่า ไม่ปรากฏการติดเชื้อแพร่กระจายในกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ใน รพ. แต่อย่างไร</p> <p>4. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน - นายลิต เจริญสมบัติ อายุ 63 ปี อดีตประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี เสียชีวิตปริศนา หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ได้เพียงวันเดียว พบมีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - จนท.ตำรวจ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในที่พัก คือนาย ศุภโชค เศษหอม อายุ 35 ปี เพื่อนร่วมงานที่พักอยู่ห้องเดียวกันบอกว่า ผู้ตายไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ ปกติเป็นคนแข็งแรงดี เมื่อ 24 มี.ค. ช่วงสายกลับมาพบเพื่อนเสียชีวิตแล้วในสภาพนอนคว่ำหน้า ก่อนหน้านั้นเคยมีอาการแพ้วัคซีน</p> <p>5. เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ FB Fanpage Drama-addict - โพสต์ข้อความ จากการรวบรวมข้อมูลเคสที่ติดเชื้อโควิดในอเมริกาว่า 5 หมื่นคน พบเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นมาก ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มป่วยหนัก กลุ่มอาการน้อยที่รักษาตัวที่บ้านก็พบว่าเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย จึงมีข้อเสนอว่า หากคนไข้เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน ควรเพิ่มประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย</p> <p>6. รพ.เสนอให้ผู้ป่วยชื้อยาฟ้าวิฑูชะลมื่นห้า สื่อที่นำเสนอ : FB Fanpage สรยุทธ สุทัศน์จินดา - โพสต์ข้อความ มีผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมต่อคิวรับยาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จนท. แจ้งว่าจ่ายยาให้แค่วันละ 100 คน แนะนำให้ชื้อยาฟ้าวิฑูชะลมื่นห้า 15,000 บาท ขอให้รัฐแก้ไขปัญหานี้</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, thailandplus, INN, thaigov) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์และการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กำชับพื้นที่เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนในประชากรทุกกลุ่มทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัยเมื่อลูกหลานกลับบ้าน พร้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19” เริ่มที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดควบคู่กับความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ย้ำผู้ประกอบการ แผงค้า ประชาชน เข้มมาตรการ COVID Free Setting</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ไทยได้ลงนามออนไลน์จัดซื้อยาแพกซ์โลวิด กับบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 50,000 คอร์สการรักษา ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงการนอน รพ. หรือเสียชีวิตได้ร้อยละ 88 น่าจะได้ยาช่วงต้น เม.ย. เพื่อกระจายยาก่อนช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยัน สปสช. เน้นดูแลการรักษากลุ่ม 608 ที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยได้ประสานกับทาง รพ.ปิยะเวท พระราม 9 เปิดเตียง 20 เตียง รองรับคนกลุ่มนี้ทันที พร้อมเข้าดูระบบเจอ แจกจ่ายที่พบปัญหาระบบไอทีเข้าบางช่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) - ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การติดเชื้อในเด็ก สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้เด็กติดเชื้อแยกตัวออกจากผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาการที่ควรสังเกตเบื้องต้นคล้ายไข้หวัด ทั้งนี้ เด็กติดเชื้อโควิด 19 กว่า 90% ไม่มีอาการรุนแรงและสามารถหายได้เอง แต่เมื่อหายแล้วให้สังเกตอาการทั่วไปถ้า 2-6 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, workpointtoday,)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ยกตัวอย่างฮ่องกงมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดสูงที่สุดในโลก ทั้ง ๆ ที่ส่วนใหญ่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าหลายเท่า เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน ขณะที่ไทยต้องเร่งฉีดวัคซีนชนิด mRNA ให้คนสูงอายุ และเข็มกระตุ้นเพื่อลดการเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, พิมพ์ไทย, มติชน, ผจก., สยามรัฐ)</p> <p>- รายงานการติดเชื้อใน จ.ชลบุรี ยอดรวมติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,000 กว่าคน แบ่งเป็นจากการตรวจ ATK 6,714 คน และจาก RT-PCR 1,341 คน... จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 2 พันราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมทางสังคม ฝ้าระวัง 10 คลัสเตอร์ ในโรงงาน ร้านอาหาร และชุมชน... จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 ราย และคาดว่าจะมีการระบาดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงเร่งมาตรการ “ลดป่วย ลดตาย ต้องรีบฉีดวัคซีน” เพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นใช้กลไก อสม. เชิญชวนบุคคลใกล้ชิด คนในชุมชน รวมทั้งกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3</p>	
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcot, INN, soudhitalk, topnews, thejournalistclub, thailandplus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า กฎหมายกัญชามีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หลายฝ่ายยังสับสนขอตำรวจเข้าใจประชาชน หลังเกิดกรณีที่มีชาวบ้านถูกตำรวจจับกุม พร้อมแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษ เป็นต้นกัญชาเพียง 1 ต้นเพื่อรักษาตัว ว่า สธ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้หารือกับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปตรงกันว่า หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ. ปลดล็อกทุกส่วนของกัญชากัญชง มีผลบังคับใช้อีก 120 วัน คือ 8 มิ.ย.65 จากการหารือ ชี้ว่า กัญชาไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 แม้ประกาศ สธ. ปี 2563 ใช้บังคับแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีศักดิ์สูงกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ซึ่งมีมาก่อน จึงใช้บังคับไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีการจับกุมไปแล้ว ทาง ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้แสดงความจำนงว่าจะไปใช้ตำแหน่ง ส.ส. ประกันให้ทุกราย และจัดหาทุนความให้ยกเว้นรายใหญ่ที่อาจมีเจตนาฝ่าฝืน</p>	
<p>ประชุมขับเคลื่อนโครงการอาหารเป็นยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการอาหารเป็นยา วิถีคนจันทร์ นาร่องเมืองสมุนไพร 1 ใน 14 จังหวัดของประเทศ</p>	
<p>โรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดงานวันสถาปนา รพ.นพรัตนราชธานี ครบรอบ 40 ปี และเปิดศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ว่า การเปิดศูนย์ศัลยกรรมหัวใจเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับ รพ. ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ สามารถสวนหัวใจและผ่าตัดรักษาได้ที่ รพ.นพรัตน์ฯ พร้อมย้ำชั่วโมงทองของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ในรอบ 120 นาที ผู้ป่วยต้องรีบมาละลายลิ่มเลือดหรือดำเนินการสวนหัวใจเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูปกติโดยเร็ว</p> <p>- กรณีนักแสดงวัยรุ่นชายเสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะหลับ ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับไหลตายหรือโรคหัวใจ ต้องรอการชันสูตรที่ชัดเจน โดยโรคหัวใจบางคนเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนรู้ตัว ส่วนคนที่เป็โรคหัวใจนอนหลับ หากมีอาการก็อาจช่วยชีวิตได้ทันที</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การเสียชีวิตขณะนอนหลับไม่ได้มีแค่โรคไหลตาย ยังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หรือภาวะผนังหัวใจหนา และหัวใจกำเริบเฉียบพลัน โดยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบบ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคน พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2 เท่า สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ และทุกเวลา พบได้บ่อยในขณะออกกำลังกายโดยไม่มีสัญญาณเตือน แตกต่างจากภาวะหัวใจกำเริบเฉียบพลันซึ่งมักจะหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยทั่วไปจะมีสัญญาณเตือนนำมาก่อน อาจนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ ทั้งนี้ โรคไหลตายสามารถรับรู้ได้ด้วยการตรวจยีนส์ หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในปีนี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตรวจเช็คคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงขึ้น สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตือนการทำ IF</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของเด็กสาวอายุ 14 ปี ลดน้ำหนักด้วยการทำ IF ซึ่งเพื่อลดน้ำหนัก กินเพียง 1 ชั่วโมงต่อวัน และงดกินอีก 23 ชั่วโมง ร่วมกับการกินแป้ง คาร์โบไฮเดรตต่ำ จนเกิดผลกระทบต่อค่าเลือดและการทำงานของร่างกายหลายระบบ ว่า ที่ผ่านมา ประชาชนหลายคนเลือกช่วงเวลาการอดอาหารไม่เหมาะสม ทำให้ร่างกายเกิดความทิว ดังนั้น แนะนำให้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเวลาที่ร่างกายยังไม่ต้องการสารอาหาร และให้ประเมินสภาพร่างกายของตนเองว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ รวมถึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำ IF เช่น เพื่อลดน้ำหนัก หรือควบคุมอาหารเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ กลุ่มอายุ 12-15 ปี ที่อยู่ในภาวะอ้วนสามารถทำ IF ได้ ส่วนกลุ่มที่ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่ควรคุมอาหารด้วยวิธี IF เพราะจะทำให้ขาดสารอาหารได้</p>	-
<p>ติดตามความคืบหน้าขอเลื่อนตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอาคม รัฐวงษา ประธานชมรมพยาบาล APN และตัวแทน 11 สายงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเรียกร้องให้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) ซึ่งผ่านมากกว่า 3 ปี ยังไม่มีความคืบหน้า จึงขอเรียกร้องให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการกำหนดตำแหน่งให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้ โดยมี น.ส.เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ. และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติดี หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เป็นผู้รับหนังสือแทน</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcot)</p> <p>- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรมผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิก รพ.สต.จังหวัดต่าง ๆ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เเร่งถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อบจ. ให้ครบตามมติ ครม. ในปีงบประมาณ 2566 เชื่อมันให้บริการประชาชนดีกว่าเดิม สายการบังคับบัญชาสั้นลง แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ดร.พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ครีมเทียมเกิดจากการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม เพื่อเปลี่ยนจากของเหลวให้เป็นของแข็ง กระบวนการนี้ทำให้เกิดไขมันทรานส์ จะเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกระบวนการผลิตครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม เป็นการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ จึงไม่ได้เป็นแหล่งของไขมันทรานส์</p>	-